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สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง  
ครั้งท่ี 1/2565  

วันท่ี 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

ท่ี เรื่องประชุม สาระสำคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

1 รายงานภาวะ
เศรษฐกิจ  
และการคลัง
จังหวัดระยอง 

 คลังจังหวัดระยอง : รายงานสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
ระยอง ดังนี้ 
1)  สรุปผลสำรวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจภายในจังหวัด  

ดัชนีความเช่ือมั่นเศรษฐกิจ ดีข้ึนจากเดือนก่อน 72.1 
ดัชนีความเช่ือมั่นภาคประชาชน ดีข้ึนจากเดือนก่อน 53.0 
ดัชนีราคาต้นทุนผู้ประกอบการ แย่ลงจากเดือนก่อน 74.4 
ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจจังหวัด ดีข้ึนจากเดือนก่อน 74.6 

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนกันยายน 2564 ขยายตัว เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน  
2) ด้านการคลังรายได้จัดเก็บสะสมตั้งแต่ตุลาคม 2563 - กันยายน 
2564 
   - ภาษีศุลกากร 1,322.9 ล้านบาท 
    - รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของธนารักษ์ 44.1 ล้านบาท 
    - รายได้จากส่วนราชการอื่น 36.8 ล้านบาท 
    - รายได้สะสมรวม 200,173.5 ล้านบาท +7.1%  แยกเป็น 
    - ภาษีสรรพสามิต 105,772.6 ล้านบาท  
    - ภาษีสรรพากร92,997.1 ล้านบาท 
รายได้นำส่งคลังสะสม 56 ,317.8  ลบ. - รายจ่ายเงินงปม. 
14,061.4 ลบ. = เกินดุล 42,256.4 ลบ. 
 

มติท่ีประชุม : 
1. รับทราบตามท่ีคลังจังหวัดระยอง เสนอ  
2. ม อ บ ห ม า ย ค ลั ง จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง                 
นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุง
ฐานปรับปรุงวิธีการจัดข้อมูลด้านเศรษฐกิจให้
ทันสมัยและเท่าทันเหตุการณ์มากข้ึน โดยบูรณา
การกับภาคเอกชนเพื่อให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
สอดคล้องและใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่สุด และนำเสนอในครั้งต่อไป 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง 
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ท่ี เรื่องประชุม สาระสำคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

3) ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี 2564 และแนวโน้ม      
ปี 2565  

(ณ เดือน กันยายน 2564) “เศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี 2564     
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 ฟื้นตัวมาเป็นบวกจากปีก่อนที่หดตัว  
ร้อยละ -5.1 จากปัจจัยด้านอุปทาน อุปสงค์ แรงส่งจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และฐานภาวะเศรษฐกิจต่ำในปีก่อน    
และคาดว่าในปี 2565 เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 4.2” 
 ปัจจัยสนับสนุน 

1. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 
2. จังหวัดระยองอยู่ในเขต EEC 
3. มาตรการเยียวยาจากภาครัฐในการพยุงเศรษฐกิจ 
4. มาตรการเปิดประเทศรับนักท่ องเที่ ยววันที่  1  พ .ย. 64        

และจังหวัดระยองนำร่องเกาะเสม็ด 
5. มีการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 
ปัจจัยเสี่ยง 

1. ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โรค COVID-19 
2. ตลาดน้ำมันดิบโลกมีแนวโน้มผันผวน 
3. สภาพอากาศที่แปรปรวน ซึ่งจะส่งผลต่อพืชผลและราคาสินค้า

เกษตร 
4. ความเปราะบางของตลาดแรงงาน 
5. ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงข้ึน 
6. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินโลก 
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ท่ี เรื่องประชุม สาระสำคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

4) ผลการติดตามโครงการตามนโยบายรัฐบาล ในจังหวัดระยอง 
ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2564 

- โครงการคนละครึ่ง เฟส 3  
ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. -5 ธ.ค. 2564 มีจำนวนร้านค้า

เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25,202 ร้าน และยอดการใช้จ่าย จำนวน 
3,492.50 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 12 ของเมืองหลัก (22 จังหวัด) 
สามารถใช้สิทธิผ่านแพลตฟอร์ม รวม 1,353 ร้าน ประกอบด้วย LINE 
MAN  จำนวน 771 ร้าน และ GRAB FOOD  จำนวน 582 ร้าน 

- โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้  
  ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. -5 ธ.ค. 2564 มียอดการใช้จ่าย จำนวน 

26.12 ล้านบาท เป็นลำดับที ่7 ของเมืองหลกั (22 จังหวัด) และยอดการ
ใช้จ่าย E-voucher 1.68 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 7 เช่นกัน 

- โครงการเราเท่ียวด้วยกัน  
 ข้อมูลสะสม ตั้งแต่ วันที่  15 ต.ค. - 5 ธ.ค. 2564 มีจำนวน

ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 95 แห่ง มีการ check-in จำนวน 32,816 
ราย และ check-out  จำนวน 29,334 ราย มียอดการใช้จ่าย 
21.21 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 11 ของเมืองหลัก (22 จังหวัด) 
5) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 จังระยองหวัดระยอง (ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 
30 พฤศจิกายน 2565) 
   (1) จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 วงเงิน 4,043.626 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวม ตั้งแต่ วันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่   30 พฤศจิกายน 
2564 เบิกจ่าย 1,121.487 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.24 
คงเหลือ 3,922.139 ล้านบาท  
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ท่ี เรื่องประชุม สาระสำคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

  (2)  การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ วันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่  30 
พฤศจิ ก ายน  2 5 6 4  วงเงิน 2,893.6476 ล้ านบาท เบิ กจ่ าย           
509.345 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.60 คงเหลือ 2,384.302 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 82.40 

2 ผลการดำเนินงาน
ตามมติท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการ 
นอกสถานท่ี ครั้งท่ี 
2/2563 เมื่อวันท่ี 
25 สิงหาคม 
2563 ณ จังหวัด
ระยอง ในพ้ืนท่ี
จังหวัดระยอง   

1) โครงการป่าชายเลนในเมือง จังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์
กลางน้ำอัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง  
    นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง : นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ         
โดยดำเนินการในปี 2563 งบประมาณ  จำนวน 81,703,600 บาท 
(งบกลาง 73,533,300 บาท  อบจ. 8,170,300 บาท)     
-รายละเอียดโครงการ 
1. ก่อสร้างทางเดิน Walk-way , ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว     
1,840 เมตร 
2. ก่อสร้างสะพานท่าบรรทุก ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 55 เมตร  
   - ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติ กว้าง 1.5 เมตร ระยะทาง 
2,164 เมตร 
   - ก่อสร้างสะพานท่าบรรทุก ยาว 72.6 เมตร 
- โครงการระยะท่ี 1 และ 2 ดำเนินการใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
- โครงการระยะท่ี 3 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉิน หรือจำเป็น งบประมาณ 81,703,600 บาท ใช้จ่ายจากเงิน
งบประมาณ 73,533,300 บาท ใช้จากเงินรายได้ของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 8,170,300 บาท  
 

มติท่ีประชุม : 
   
1. รับทราบตามท่ีองค์การบริหารส่วนหวัด

ระยอง เสนอ 
2. มอบหมายสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังห วัดระยอง  จั ดประ ชุมคณ ะกรรมการ
ขับ เค ลื่ อ น ไท ย ไป ด้ วย กั น จั งห วัด ร ะยอ ง 
คณะทำงานด้านการจัดการโครงสร้างฟื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค เพื่อหาแนวทางข้อสรุป
ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
3. มอบหมาย แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
เร่งรัดการออกแบบและก่อสร้างถนนท่าบรรทุก
ช่วงตั้งแต่แยกทับมาไปจนถึงแยะนางยักษ์ (PMY) 
โดยเร็ว  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
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- โครงการระยะท่ี 4  
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย          
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก งบประมาณ 80,000,000 บาท                           
- ขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ 80,000,000 บาท 
- ปีงบประมาณ 2565 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารต้อนรับ 
จำนวน 1 หลัง และลานจอดรถ พร้อมภูมิปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 
วงเงิน 27.543 ล้าน  
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบจ.ระยอง จะเสนอของบประมาณ
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ฝั่งถนนท่าบรรทุก จัดทำลานจอดรถให้กับ
ท่องเที่ยว วงเงินงบประมาณ 79 ล้านบาท 
- โครงการระยะที่ 5  
- ของบประมาณเศรษฐกิจฐานราก เพื่อก่อสร้างสะพานทางเดินชม
ธ ร ร ม ช า ติ  เ ช่ื อ ม ไป ยั ง ห อ เฉ ลิ ม พ ร ะ เกี ย ร ติ  IRPC ว ง เ งิ น             
12.980 ล้านบาท 
2) โครงการปรับปรุงและฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่าระยอง  
    ผู้แทนเทศบาลนครระยอง นำเสนอ ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาผู้รับ
จ้างเพื่อศึกษาออกแบบปัจจุบันเทศบาลนครระยองอยู่ระหว่างออกแบบ
รายละเอียดรายการต่างๆ เพื่อเสนอของบประมาณตามมติ ครม. 
 
 
3) โครงการก่อสร้างถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ ระยะท่ี 2 

- นำเสนอรวมกับวาระที่ 3.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม :   
1. รับทราบตามท่ีผู้แทนเทศบาลนครระยอง 

เสนอ 
2. มอบหมายเทศบาลนครระยอง เร่งรัดการ
ดำเนินการ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลนครระยอง 
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4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดำริจังหวัดระยอง 

 นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง นำเสนอผลการดำโครงการ ดำเนินการในปี 2563 
งบประมาณ  จำนวน 94,000,000 บาท (งบกลาง 84,600,000 
บาท  อบจ. 9,400,000 บาท)                                

 - กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ งานจัดภูมิทัศน์ลานด้านหน้าและรอบ
อาคารหอเฉลิมพระเกียรติงานสวนทุ่งดอกไม้หลังอาคารงานตลาด
เกษตรปลอดสารพิษ งานฐานการเรียนรู้ (นาข้าว) งานท่อเมนต์ประปา
ไปยังศูนย์การเรียนรู้ (นาข้าว) งานอุโมงค์ดอกไม้โซน D งานปรับปรุง
คอกม้า งานปรับปรุงอาคารตลาดเกษตรปลอดสารพิษ งานพนังกันดิน 
(คาดคอนกรีต) ใต้อาคาร งานพนังกันดินแยกส่วนพื้นที่ใช้สอย และงาน
ป้ายบริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำดอกกราย ขณะนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
100% แล้ว 
 
5) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ 
   ผู้แทน สำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ี 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ
ขนาดใหญ่ : นำเสนอความคืบหน้าขณะนี้อยู่ระหว่างกรมชลประทาน
ขอเอกสารเพิ่มเติม ประเด็นเรื่องการยืนยันว่าไม่เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมขออนุมัติ สปก. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
กรมชลประทานจะได้นำเสนอคณะมนตรีพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม :   
รับทราบตามท่ีผู้แทนนายกองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดระยอง เสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติท่ีประชุม :   
1. รับทราบตามท่ีผู้แทนสำนักงานก่อสร้าง

ขนาดใหญ่ท่ี 6 เสนอ 
2. มอบหมาย โครงการชลประทานระยอง    
และสำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ี 6  เร่งรัด
การจัดเตรียมเอกสาร ให้ตรวจดูรายละเอียด       
ให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อจัดส่งเพิ่มเติมให้     
กรมชลประทานพิจารณาต่อไป พร้อมทั้ งให้
ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานระยอง 
สำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ ่
ท่ี 6 
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ท่ี เรื่องประชุม สาระสำคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

6) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาจอมแห – เขานั่งยอง ตำบล
มะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
 ผู้แทนโครงการชลประทานระยอง นำเสนอความก้าวหน้า : ขณะนี้
อยู่ระหว่าง กรมชลประทาน ทบทวนผลการผลการศึกษาเดิมที่จัดทำ
โดยจังหวัดในประเด็นความคุ้มค่าของการลงทุนที่ได้ปริมาณน้ำ เพียง 
11.4  ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะนำเสนอในประเด็น อื่นๆ เช่น การ
ป้องกันน้ำท่วม การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้กรมชลประทาน
พิจารณาด้วย 
 
7) โครงการบูรณาการระบบการจัดการน้ำจังหวัดระยองสู่ความ

มั่นคง  จังหวัดระยอง 
ผู้แทน สำนักงานจังหวัดระยอง : นำเสนอความก้าวหน้า เสนอขอ

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด พ.ศ.2566 ผ่านการ
พิจารณาของกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. 
และ สศช. มติที่ประชุมรับทราบเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 รอเข้าสู่
การพิจารณาของ อ.ก.บ.ภ. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564  
 
8) โครงการยกระดับระบบบริการสุขภาพรองรับโรคอุบัติใหม่ในพ้ืนท่ี
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และพ้ืนท่ีใกล้เคียง (กระทรวง
สาธารณสุข) 

   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง : นำเสนอความก้าวหน้า ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ระยองให้เทียบเท่าสถาบัน
บำราศฯ (บำราศฯ 2) 58.830 ล้านบาท  

- จำนวนเตียงให้บริการโรคอุบัติใหม่ 62 เตียง ณ ปัจจุบันสามารถ
เปิดได้ 68 เตียง 

มติท่ีประชุม :   
1. รับทราบตามท่ีผู้แทนสำนักงานก่อสร้าง

ขนาดใหญ่ท่ี 6 เสนอ 
2. มอบหมายโครงการชลประทานระยอง 
ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่ อง  และทำ
หนังสือทวงถามไปยังกรมชลประทาน  
 
 
 
มติท่ีประชุม :รับทราบตามท่ีผู้แทนสำนักงาน
ระยอง เสนอ 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 
1. รับทราบตามท่ีนายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดระยอง เสนอ 
2. มอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระยอง  วางแผน เพื่ อขอรับ การสนั บ ส นุ น
งบประมาณในการเพิ่มเตียง เป็น 120 เตียง 
โดยเร็วโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
EEC 

 
 
 
โครงการชลประทานระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสขุจังหวัด
ระยอง 
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- ปรับปรุงทางเช่ือม ER ถึงอาคารร่มสุข ดำเนินการแล้วโดยใช้เงิน
บำรุง รพ.ระยอง 

- จัดหาครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรรแล้ว 4 รายการ 10.25 ล้านบาท    
(งบเงินกู้แก้ไขปัญหาโควิด) เสนอของบ EEC ปี 65 จำนวน 2 รายการ 
19.2 ล้านบาท ไม่ได้รับจัดสรร ยืนยันเสนอขอปี 66 จำนวน 2 
รายการเดิมของปี 65 คือ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
และความดันขนาดใหญ่ 10 เครื่อง 12 ล้านบาท เครื่องติดตามการ
ทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์         
ไม่น้อยกว่า  8 เตียง 2 เครื่อง 7.2 ล้านบาท 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาโรงพยาบาลบ้านฉางเป็น รพ.ด่านหน้า) 
16.284 ล้านบาท   
- จำนวนเตียงให้บริการโรคอุบัติใหม่  23 เตียง ณ ปัจจุบันสามารถ    
เปิดได้ 69 เตียง 
-  พัฒนาสิ่งก่อสร้าง ดำเนินการแล้ว 3 รายการ ได้แก่ 1) ปรับปรุง
หอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเช้ือโควิดชนิดมีระบบกรองอากาศ 10 
ห้อง 1.104 ล้านบาท (งบเงินกู้ เพื่ อแก้ปัญหา เยียวยาฯ โควิด)          
2) ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดใน Cohort ward 1 ระบบ  2 แสนบาท     
(ใช้เงินบำรุง รพ.บ้านฉาง) 3) ปรับห้อง Negative pressure อาคาร
ผู้ป่ วยใน 60 เดียง จำนวน 2 ห้อง 3,000,000 บาท โดยใช้งบ 
สปสช. (ค่าเสื่อม) 
- ยกเลิก 2 รายการ ซึ่งเป็นรายการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน เนื่องจากมีตึก            

โคฮอดเวิร์ด เฉพาะแล้ว  
- ยังไม่ได้รับงบอีก 2 รายการ คือทางเช่ือมอาคาร 10 เมตร เป็นเงิน    
7 แสน และลิฟท์ ส่งผู้ป่วย 2 ชุ้น 1 ชุด 4 ล้านบาท 
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ท่ี เรื่องประชุม สาระสำคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

- จัดหาครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรรแล้ว 5 รายการ 3.520 ล้านบาท (งบ
เงินกู้+สปสช.) ส่วนอีก 3 รายการ มีแผนเสนอของบประมาณรายจ่าย
กระทรวงสาธารณสุข ปี  2566 จำนวน 1 รายการ (ครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) และยังไม่ได้รับงบอีก 2 รายการ ได้แก่ 1) เครื่องติดตาม
การทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ  10 เครื่อง เป็นเงิน 1.5 ล้าน
บาท (2) เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด 15 เครื่อง 
2.250 ล้านบาท       
9) โครงการก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  (ระดับ

ประถมศึกษา) 
    นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง นำเสนอ ขณะนี้ได้ดำเนินการระยะที่ 1 ดำเนินการเสร็จ
แล้ ว  เห ลื อ ระยะที่  2  แล ะ  3  อยู่ ร ะห ว่าง  อ ง ค์ ก าร บ ริห าร               
ส่วนจังหวัดระยอง พิจารณาใช้งบเงินกู้ของ อบจ.ระยอง วงเงิน       
210 ล้านบาท 
 
10) โครงการก่อสร้างศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุจังหวัด ระยอง 
      นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง รายงานความก้าวหน้า ขณะนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนจังห วัดระยอง จะเสนอขอ
งบประมาณ ในปี 2566 - 2570 ต่อไป และมีการพิจารณาใช้งบเงินกู้
ของ อบจ.ระยอง เพื่อมาดำเนินการเพื่อรองรับและฟื้นฟูสมรรถภาพ     
ของผู้สูงอายุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
มติ ท่ีประชุม : รับทราบตามท่ีผู้แทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสนอ 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม : รับทราบตามท่ีผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เสนอ 
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ผู้แทนแขวงทางหลวงระยอง นำเสนอ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้  
11) โครงการยกระดับ เส้นทางการคมนาคมเพ่ือรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง 
–กระเฉด 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรมทางหลวง
ชนบท คาดว่าจะได้รับงบประมาณในปี 2566 
12) โครงการยกระดับเส้นทางการคมนาคมเพ่ือรองรับเขต
เศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 3574          
ตอน มาบปู – เขาคันทรง ช่วง กม.ท่ี 0+000 – 14+000  

ปัจจุบันกรมทางหลวงระยองอยู่ระหว่างดำเนินการ จะแล้วเสร็จ   
ในปี 2566 

13) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองส่วนต่อขยาย  
จากด่านอู่ตะเภา-สนามบินอู่ตะเภา (Spur Line) (กรมทางหลวง))  

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยปัจจุบันมีคืบหน้าภาพรวม 94.75%  
14) โครงการเชื่อมต่อสถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

สถานีท่ี 10 
   ผู้แทนสำนักงานจังหวัดระยอง นำเสนอความคืบหน้า ดังนี้ 
- สถานีระยอง จุดเริ่มต้นโครงการเช่ือมต่อ สนามบินอู่ตะเภา ผ่านสถานี
รถไฟบ้านฉาง เข้าสู่สถานีระยอง ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 3574 
(บริเวณวัดน้ำคอกเก่า  และจะมีศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟ (Depot) อยู่ใน
บริเวณเดียวกัน) ห่างจากสี่แยกเกาะลอย ประมาณ 3 กิโลเมตร   
- สถานีแกลง ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 344 (ชลบุรี -แกลง)     
ห่างจากสามแยกแกลง ประมาณ 2 กิโลเมตร ว่ิงตามแนวเส้นทางรถไฟ
ทางคู่บางช่วง ผ่านอำเภอนายายอาม อำเภอท่าใหม่ 
 

 
มติท่ีประชุม : รับทราบตามท่ีผู้แทนแขวงทาง
หลวงระยอง เสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม : รับทราบตามท่ีผู้แทนสำนักงาน
จังหวัดระยอง เสนอ 
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- สถานีจันทบุรี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแยกเขาไร่ยา ผ่านอำเภอเมืองจันทบุรี 
อำเภอมะขาม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เข้าสู่อำเภอเขาสมิง และมา
สิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีตราด  
- สถานีตราด  ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บนทางหลวง
หมายเลข 3 (ถนนสุ ขุม วิท ) ห่ างจากสามแยกตราด ประมาณ             
2 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร (แบ่งเป็นทาง
ยกระดับ 164 กิโลเมตร ทางระดับดิน 26 กิโลเมตร) 
โดยผลการศึกษา ดังนี ้
- ไม่เกิดความคุ้มค่าทั้งผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) 
และผลตอบแทนการลงทุนทางการเงิน (FIRR) 
- ลงทุนทั้งสิ้น 101,000 ล้านบาท  ค่าบริหารโครงการตลอด 30 ปี 
อีกจำนวน 57,383 ล้านบาท   
- ยังไม่มีแผนจะสร้างส่วนต่อขยายรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน 
ระยะที่ 2   
เนื่องจากเน้นที่โครงการ ระยะแรกก่อน   
- เป้าหมายจะให้ส่วนต่อขยายถึงระยอง ก่อสร้างและเปิดพร้อมกับ
ช่วงแรกที่จะสร้างถึงสนามบินอู่ตะเภา จะเจรจากับกลุ่ม ซี.พี. ระยะทาง 
20 กม. วงเงินลงทุน 20,510 ล้านบาท 
15)  โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรองรับการพัฒนาเมืองตาม

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ผู้แทนสำนักงานจังหวัดระยอง นำเสนอความคืบหน้า โดยมีการ

มอบหมาย EEC ไปผลักดันแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม และบรรจุเป็น EEC  Project List 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม : รับทราบตามท่ีผู้แทนสำนักงาน
จังหวัดระยอง เสนอ 
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โครงข่ายสายหลัก 
1. รถไฟความเร็วสูง 
2. รถไฟสายตะวันออก 
3. รถโดยสารประจำทางหมวด 2  

โครงข่ายรอง  
เช่ือมโยงสนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง เข้าสู่เมือง (ระยอง 6 สาย
ทาง) 
16) โครงการเมืองใหม่อัจฉริยะ บ้านฉาง (BANCHANG SMART 

CITY) 
ผู้แทนเทศบาลตำบลบ้านฉาง นำเสนอ ดังนี้ 

การพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉางมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองใหม่
เพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  การพัฒนา
เมืองการบิน  ย่านนิคมอุตสาหกรรมบริเวณมาบตาพุด และสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาพื้นที่ เมืองเดิมที่มีแนวคิดการออกแบบที่ทันสมัยเป็น
มาตรฐานตามหลักของ SmartCity ได้แก่  ชุมชนอัจฉริยะ  สิ่งแวดล้อม
อัจฉริยะ เศรษฐกิจอัจฉริยะ อาคารอัจฉริยะ  การจัดการอัจฉริยะ     
และนวัตกรรมอัจฉริยะ โดยเป้าหมายของการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะ
บ้านฉาง มีดังนี้ 
1. เป็นเมืองเพื่อการอยู่อาศัย และศูนย์กลางสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
2. เป้าหมายรองรับประชากร 12,500 คน  
3. พึ่งพาตนเองในด้านพลังงานให้ได้มากที่สุด 
4. พัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรมการจัดรปูที่ดินโดยสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีผู้แทนเทศบาล
ตำบลบ้านฉาง และโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดระยอง เสนอ 
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  เป้าหมายการดำเนินงานโครงการระยะท่ี 2 
1. รวบรวมหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการ (แบบ จร.1) ให้ได้
ไม่น้อยกว่าสองในสามของเจ้าของที่ดินทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินมี
เนื้อที่รวมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของที่ดินในบริเวณพื้นที่โครงการ 
2. เสนอคำขอดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  เมืองใหม่
อัจฉริยะ (Banchang SmartCity)  ต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด / 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
ที่ดิน พ.ศ. 2547 
3. ประกาศเขตสำรวจโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
4. สำรวจ รังวัด สอบเขตแนวขอบเขตโครงการจัดรูปที่ดิน/สรุปข้อมูล
และเนื้อที่รวมโครงการ 
5. ปิดประกาศ 30 วัน  
6. คณะกรรมการส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการและประกาศเขต
โครงการในราชกิจานุเบกษา  
7. จัดทำรายละเอียดของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นใน
การของบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8. จัดทำประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  และแจ้ง
ประชุมเจ้าของที่ดินในเขตดำเนินการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 51 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 
9. จัดการประชุมเจ้าของที่ดินเพื่อตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน 
ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่         
พ.ศ. 2547 
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     ขณะนี้อยู่ระหว่างการการศึกษาและรวบรวมระวางโฉนด และศึกษา
ความเหมาะสมในพื้นที่โครงการ การถือครองที่ดินพื้นที่โครงการ มี
จำนวนที่ดิน 236 แปลง 123 ราย  เนื้อที่  1,670 ไร่ 3 งาน 56 
ตร.ว. (พื้นที่ โครงการ 1 ,850 ไร่) โดยมีการขยายเพิ่มเติม  พื้นที่
โครงการรวม 2,157-2-04 ไร่ ที่ดิน 250 แปลง 130 ราย เนื้อที่ 
1 ,988 -0-76 ไร่  (รวบรวมข้อมูลโฉนดที่ ดินล่าสุด ณ วันที่  20 
เมษายน 2563) โดยมีการตั้งเป้าหมายรวบรวมพื้นที่โครงการให้แล้ว
เสร็จภายใน มกราคม - มีนาคม 2565  
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : เสนอเพิ่มเติม ว่า จะเสนอ
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้อนุมัติพื้นที่เป้าหมาย คาดว่าก่อนเดือน
มีนาคม 2565 มีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาที่ดินซึ่งต้องใช้เวลาเจรจา
กับเจ้าของพื้นที่ รวมทั่งถนนสายต่างๆ ในบริเวณพื้นที่เป้าหมายด้วย 
ภาพรวมคาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการได้ 
 
17) โครงการยกระดับด้านคมนาคมโดยศึกษาความเหมาะสม       
และสำรวจออกแบบรายละเอียด เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงพ้ืนท่ี
เขตพัฒนพิเศษภาคตะวันออก (3 สายทาง) 
 
ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทระยอง : นำเสนอ ดังนี้ 
- สำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนเลี่ยงเมืองบ้านฉาง เพื่อเช่ือมต่อ 
ทล.3376 กับ ทล.3 และมอเตอร์เวย์สาย 7 (40 ล้านบาท) : อยู่
ระหว่างศึกษาออกแบบ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณ 

- สำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนบ้านฉาง-บูรพัฒน์ เพื่อเช่ือมต่อ
มอเตอร์เวย์และนิคมมาบตาพุด (30 ล้านบาท) : อยู่ระหว่างศึกษา
ออกแบบ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม : 1. รับทราบตามท่ีผู้แทนแขวง
ทางหลวงชนบทระยอง เสนอ  
                    2. มอบหมายแขวงทางหลวง
ชน บทระยอง เร่ งศึ กษ าออกแบ บความ
เหมาะสมของโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
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- สำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนเลี่ยงเมืองปลวกแดง  (30 ล้าน
บาท) : การลงพื้นที่ และการมีส่วนร่วมเบื้ องต้น วันจันทร์ที่  22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล        
มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มี 2 ทางเลือกในการศึกษาความ
เหมาะสม  
- เป็นแนวถนนใหม่ ระยะทางประมาณ 12 กม.   
- ช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด และลดอุบัติ เหตุในพื้นที่อำเภอ          
ปลวกแดง 
- เช่ือมโยงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม – อีสเทิร์นซีบอร์ด, สยามอีสเทิร์น, อมตะซิตี้ 
และโรจนะ 

3 ค ว าม คื บ ห น้ า
โครงการจัดทำแผน
แม่บทและสำรวจ
อ อ ก แ บ บ
รายละเอียดและการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในขั้น
รายละเอียด (EIA) 
ถนนบู รพาชลทิต 
(ระยะท่ี 2) 

 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นำเสนอ ความก้าวหน้าการ
ดำเนินโครงการขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเล่มรายงานสรุป วงเงิน
งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 7,000 ล้านบาท              
ทั้งนี้เมือศึกษา EIA เสร็จแล้ว จะหาช่องทางในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณต่อไป เช่น เสนอผ่านงบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และงบ
กรมทางหลวงชนบท และมีการจัดทำการวิเคราะห์ศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 จุด ดังนี้ 
1) จุดที่ 1 ชายหาดตากวน หาดสุชาดา 
2) จุดที่ 2 บริเวณปากแม่น้ำระยอง 
3) จุดที่ 3 บริเวณแหลมแม่พิมพ์ 
 

มติท่ีประชุม : มอบหมายสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดระยอง นำข้อเสนอแนะ               
ของคณะกรรมการ กรอ. จังหวัดระยอง ข้างต้น 
ไปพิจารณาดำเนินการเพ่ิมเติมด้วย 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดระยอง 
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4 ข้ อ เ ส น อ
ภาคเอกชน (ด้าน
การลงทุน  ด้ าน
แรงงาน ด้านการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว            
ด้ า น โค รงส ร้ า ง
พ้ื น ฐ า น แ ล ะ       
โล จิ ส ติ ก ส์ แ ล ะ
ด้านกฎระเบียบท่ี
เป็ น อุปสรรคต่อ
การประกอบธุรกิจ
จังหวัด) 

1. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : เสนอประเด็นการก่อสร้างถนน
สุขุมวิท (ถนนหมายเลข 3) โดยพื้นผิวจราจรในบริเวณที่ เป็นรอยต่อ
สะพาน จะไม่สม่ำเสมอกัน รวมทั้งจุดกลับรถต่างๆ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
2. ประธานท่ีประชุมฯ :  ถนนสาย 36 ไฟส่องสว่างดับในหลายจุด แสง
สว่างไม่เพียงพอ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
3. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : ขอให้โครงการชลประทาน
ระยองติดตามเร่งรัดความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ – บ้านค่าย  
4. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เสนอแนะการเปิดใช้เครือข้าย 5G ในพื้นที่จังหวัดระยอง 
จะมีความเป็นไปได้หรือไม่  
 

มติท่ีประชุม :  
1. มอบหมายแขวงทางหลวงระยอง แจ้งผู้รับ
จ้างการดำเนินโครงการก่อสร้างบริเวณถนน
สุขุมวิท (ถนนหมายเลข 3) และถนน หมายเลข 
36 เพื่ อแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดระยอง  
2. มอบหมายโครงการชลประทานระยอง 
ติดตามความคืบหน้า การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลอง
ใหญ่ – บ้านค่าย และรายงาน คณะกรรมการ 
กรอ.ทราบในครั้งต่อไป 
3. มอบหมายแขวงทางหลวงระยอง แก้ไขไฟ
ส่องสว่างตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะถนนหมายเลข 
36 และรายงานจังหวัดระยองทราบด้วย 

  
 
 
 

1. รั
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แขวงทางหลวงระยอง  
 
 
 
 
โครงการชลประทานระยอง 
 
 
 
 
แขวงทางหลวงระยอง  
 
 
 

 


